



พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง

ผู้อำนวยการ, ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน, สำนัก
งานวิจัยแห่งชาติ

E-mail: surasitthanadtang@gmail.com

พล.อ. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ก่อนหน้านั้น ท่านได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, รองผู้อำนวยการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(NDSI) และสุดท้ายเป็นที่ปรึกษาของ NDSI ท่านดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางทหารของผู้บัญชาการกองกำลัง ของ องค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก(UNTAET) และดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ SSR ของสหประชาชาติ, หน่วย SSR, DPKO, องค์การสหประชาชาติ

พล.อ. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรการทหารและการศึกษาพลเรือนหลายสาขา; ในจำนวนนี้ ได้แก่ หลักสูตรการบังคับบัญชาและการทหารจากทั้งในประเทศไทยและเยอรมนี, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการป้องกันจากวิทยาลัยเสนาธิการทหารแห่งประเทศไทย, ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์และนโยบายจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรและหลักสูตรการประชุมวิชาการนานาชาติจาก College of Defense Studies CPLA NDU ประเทศจีน, หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 9-10 ที่ Marshall Center ประเทศเยอรมัน, โครงการ LOGTEC สำหรับผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา และ โครงการผู้นำไทย-จีน จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

พล.อ. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ปัจจุบันเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยนโยบายและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRICT) ท่านเป็นบุคคลสำคัญในการจัดทำเอกสารการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติจำนวนมาก ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศไทย พ.ศ. 2545, เอกสารการป้องกันประเทศ (Defense White Paper) พ.ศ. 2551, นโยบายการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2550-2554, การปรับปรุงเอกสารการป้องกันประเทศ (Defense Update) พ.ศ. 2551 ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย พ.ศ. 2550 ล่าสุด ท่านได้เข้าร่วมร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561 และดำรงตำแหน่งวิทยากรสำคัญของวิทยาลัยการทัพทั้งสามแห่ง (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยสาขาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ

กุมภาพันธ์ 28, 2564